



มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 20 มิถุนายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15075

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 54.27 Ad Value: 84,118.50 PRValue (x3): 252,355.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: อภ.เผยเริ่มผลิตแล้ว สารสกัดน้ำมันกัญชาส่งรักษาผู้ป่วยก.ค.นี้

อภ.เผยเริ่มผลิตแล้ว สารสกัดน้ำมันกัญชาส่งรักษาผู้ป่วยก.ค.นี้ อภ.เผยสารสกัด 'น้ำมันกัญชา' เมดิคัลเกรด เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

กัญชา

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (ประธานบอร์ด อภ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการผลิตสารสกัดกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ หรือเมดิคัล เกรด ว่า หลังจากปลูกกัญชาในระบบปิด จนขณะนี้ต้นกัญชาเจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ มีไตรโคม (Trichomes) ที่มีลักษณะคล้ายเรซินใส เมื่อมีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น พร้อมเก็บเกี่ยวเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว โดยได้เริ่มเก็บเกี่ยวดอกกัญชาตัวเมีย พร้อมทั้งจะเข้าสู่กระบวนการสกัดผลิตเป็นน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้น "ล็อตแรกนี้จะทยอยส่งให้กรมการแพทย์นำไปใช้รักษาผู้ป่วยในโครงการรักษาด้วยช่องทาง

พิเศษ หรือ Special Access Scheme หรือ SAS และเก็บข้อมูลการวิจัยควบคู่กันไป ในกลุ่มโรคที่สารสกัดกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษาโดยมีข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนชัดเจน ได้แก่ ผู้ป่วยภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายากในเด็กและโรคลมชักที่ดื้อยา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ภาวะปวดประสาทที่ใช้วิธีการรักษาอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล และโครงการศึกษาวิจัยเชิงลึกที่ต้องมีการศึกษาวิจัยทั้งทางห้องปฏิบัติการ การวิจัยทางฟิสิกส์คลินิก และการวิจัยทางคลินิกกับผู้ป่วยกลุ่มโรคที่คาดว่าใช้สารสกัดกัญชาแล้วได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ แต่ต้องมีข้อมูลทางวิชาการเพิ่มในประเด็นความปลอดภัยและประสิทธิผล อาทิ โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรควิตกกังวล ผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย รวมทั้งกลุ่มโรคที่สารสกัดกัญชาอาจมีประโยชน์ เช่น

การรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ" นพ.โสภณกล่าว นพ.โสภณกล่าวว่า สารสกัดน้ำมันกัญชาที่สกัดได้ในครั้งนี้จะนำไปใช้กับผู้ป่วยผู้ที่มีไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดธรรมดา (อย.) และมีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมของกรมการแพทย์เท่านั้น ด้าน ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อภ. กล่าว ว่า โครงการเป็นส่วนสำคัญที่สุดของต้นกัญชา

ที่สะสมสารสำคัญของกัญชาประกอบด้วย สารทีเอชซี (THC) และสารซีบีดี (CBD) และสารอื่นๆ อีกกว่า 400 ชนิด สำหรับขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวนั้น ก่อนมีการเก็บเกี่ยว อภ.จะต้องตรวจสอบสเปกโตรโครมด้วยแว่นขยายไม่น้อยกว่า 100 เท่า เพื่อให้เกิดความแม่นยำ จากนั้นนำไปฝังให้แห้งภายในห้องสะอาดที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นที่เหมาะสม และนำไปสกัดด้วยกระบวนการมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยาที่ดี หรือจีเอ็มพี (Good Manufacturing Practice) ผลิตเป็นสารสกัดน้ำมันกัญชาชนิดหยดใต้ลิ้น ซึ่งจะทยอยส่งให้กรมการแพทย์ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

ที่โรงแรมลีการ์มา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวยการ ป.ป.ส. เปิดเผยถึงทิศทางการปลูกและใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยว่า หลังจาก ป.ป.ส.พยายามร่วมผลักดันให้นำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้ จนมีการออก พ.ร.บ.กัญชาใช้ในทางการแพทย์ขึ้น เป็นไปในทิศทางที่ดี แต่การจะอนุญาตให้มีการปลูกกัญชาแบบเสรีนั้นก็คงต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากในบางประเทศที่มีการอนุญาตให้ปลูกแบบเสรี แต่ประชากรมีอัตราการใช้กัญชาเกินปริมาณจนเกิดอาการท้อลยจำนวนมาก ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย โดย อภ.กำลังนำร่องในการปลูกกัญชาที่ใช้ระบบปิดเพื่อสกัดออกมาเป็นยาใช้ในทางการแพทย์ จะทำเป็นมาตรฐานที่สะอาด ปลอดภัย เพราะตัวยาแต่ละอย่างก็สกัดออกมาจากกัญชานั้น เหมาะกับโรคแต่ละโรค จะมีสารทีเอชซี และซีบีดีอยู่ในน้ำมันกัญชา ดังนั้น ความเข้มข้นของสารแต่ละชนิดก็จะเหมาะกับโรคแต่ละโรคที่ต่างกัน คาดว่า อภ.จะสามารถผลิตน้ำมันกัญชาที่ได้มาตรฐานภายในปีนี้ เมื่อได้สูตรการสกัดน้ำมันกัญชาตามมาตรฐาน หลังจากนั้นจะจัดอบรมแพทย์และหมอพื้นบ้านขึ้นทั่วประเทศ ช่วงนี้ขอให้หมอพื้นบ้านรีบมาขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขได้เลย เมื่อผ่านหลักสูตรการอบรมแล้วก็จะได้รับสิทธิการใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหากหมอพื้นบ้านต้องการที่จะนำกัญชาที่ทาง ป.ป.ส.ตรวจยึดเป็นของกลางไว้วินาทีที่จะให้ แต่ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมนี้ก่อน และต้องมาพูดคุยกันในหลักการก่อน โดยการสกัดน้ำมันกัญชาต้องผ่านการควบคุม ตรวจสอบมาตรฐานตามที่ อภ.กำหนดไว้เท่านั้น ทาง ป.ป.ส.เชื่อว่าหากนำกัญชาไปใช้ช่วยเหลือนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องวิธีก็จะเป็นผลดีกับประชาชนอย่างกว้างขวางต่อไป



ใกล้เก็บเกี่ยว - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้นกัญชาที่ปลูกในโครงการสารสกัดกัญชามาตรฐานเกรดทางการแพทย์ที่ใกล้เก็บเกี่ยวดอกกัญชาตัวเมีย เพื่อเข้าสู่กระบวนการสกัดผลิตเป็นน้ำมันหยดใต้ลิ้นล็อตแรก จะทยอยส่งให้กรมการแพทย์นำไปใช้รักษาผู้ป่วย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน



ชมคลิปวิดีโอ